

KHUNG CẢNH TRƯỜNG, LỚP CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi!”*

Bốn câu thơ trong bài thơ “Có một nghề như thế!” của tác giả Đinh Văn Nhã đã gợi lên biết bao xúc cảm nghẹn ngào cho các thế hệ học sinh và giáo viên trong tháng 11 – tháng dành riêng để tri ân người thầy.

Thầy giáo, cô giáo chính là những người đã dìu dắt các em học sinh, tạo bộ phận để các em thỏa sức phát triển và vươn tới ước mơ tươi đẹp. Rồi mai đây, các em lớn lên, sẽ trở thành những con người tốt bụng, tài giỏi và góp ích cho đời, cho đất nước. Thầy, cô giáo dành cho các em học sinh tình cảm giống như con em ruột thịt, như người thân thiết trong gia đình. Bởi vậy, giai điệu câu hát “cô giáo như mẹ hiền” vẫn luôn được ngân nga qua biết bao năm tháng.

Hòa cùng không khí chào mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) trên cả nước, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng cũng rất háo hức đón chào ngày lễ đặc biệt này. Tuy sân trường vắng bóng hình ảnh các em học sinh trang nghiêm dự lễ kỉ niệm như hằng năm nhưng mọi công tác chuẩn bị tại nhà trường đều được thực hiện chu đáo.



Khu vực sân khấu nhà trường



Khu vực sân trường sạch đẹp, khang trang



Khu vực phòng hội đồng kết nối các thiết bị phục vụ lễ kỉ niệm trực tuyến

Tuy lễ kỉ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các thầy giáo, cô giáo tài năng của nhà trường vẫn ngày đêm sáng tạo và hoàn thiện sản phẩm chào mừng với ý nghĩa “Hưởng ứng thán nói KHÔNG với rác thải nhựa”. Bức tranh được tạo nên bởi các chất liệu quen thuộc như

ống hút nhựa nhiều màu, len sợi, màu nước, giấy,... vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường vừa thể hiện sự sáng tạo độc đáo của các giáo viên.



Cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ các thầy, cô giáo trong tổ Bộ môn, các cô giáo ở các khối cũng tất bật đón chào ngày lễ tri ân đặc biệt trong tà áo dài thướt tha. Mỗi cô giáo là một bông hoa xinh tươi tạo nên mái trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng rực rỡ sắc màu và tràn ngập niềm hân hoan trong ngày Nhà giáo Việt Nam.



